

## บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง ความมั่นคงในการทำงานของบัณฑิต กรณีศึกษาโครงการโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำ การกลับไปทำงานในภูมิลำเนา และความมั่นคงในการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ กลุ่มตัวอย่าง คือ บัณฑิตโครงการโควตาพิเศษ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547 จาก 5 คณะวิชา จำนวน 294 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติ  $t$ -test และ  $F$ -test โดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า

บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มีผลการศึกษาเฉลี่ยในช่วง 2.51–3.00 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตปริมณฑลมากที่สุด และมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา โดยเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่ได้กลับไปทำงานในภูมิลำเนาเดิม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–15,000 บาทมากที่สุด ทิศนะต่อความมั่นคงในการทำงานของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเพียงทิศนะต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานเท่านั้นที่อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต่างคณะกัน มีลักษณะงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีทิศนะต่อค่าตอบแทนจากการทำงาน และความมั่นคงในการทำงานในภาพรวมแตกต่างกัน บัณฑิตให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนหรือรายได้มากที่สุด รองลงมา คือ สภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ และสวัสดิการที่ได้รับจากการทำงาน

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานโครงการโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ศึกษาในโครงการดังกล่าวกลับไปทำงานในภูมิลำเนา โดยมีระบบติดตามผลบัณฑิต และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาและจำนวนในการจัดสรรโควตากับการจ้างงานและการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยราชการและสถานประกอบการในชุมชน สำหรับการเสริมสร้างความมั่นคงในการทำงานนั้น ภาครัฐควรมีการประเมินความสอดคล้องของอัตราด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่น ๆ กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสนับสนุนให้องค์กรจัดทำแผนและโครงการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการในการทำงานอย่างชัดเจน โดยสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดแผนและโครงการดังกล่าว